

CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ



SỰ TÍCH LÁ QUỐC KỶ VIỆT NAM

Đồng Sĩ Khiêm

(Một ái hữu của chúng ta đã tham gia thế nào trong đó: Lối ban PT.)

Bài ca "Cờ bay, cờ bay tung hoành trên thành phố thân yêu..." mà tác giả (?) (không nhớ tên) đã viết để kỷ niệm chiến công oai hùng của Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam khi tái chiếm Quảng Trị đã nói lên được tầm quan trọng của một lá cờ tượng trưng cho một Quốc Gia. Khi chúng ta đi củ qua đây, lá cờ vàng ba sọc đỏ lại càng quý giá hơn, gắn gũi với dân tộc hơn!

Các bạn C.C đã từng đi làm việc ở các xứ Phi châu, Á châu v.v... chắc đã

không ít lần bị ngùi cảm động khi chợt thấy bóng dáng thân yêu của lá cờ vàng ba sọc đỏ đang được tung bay ở một vài nơi nào đó. Các bạn có bao giờ tự hỏi: Lá cờ quốc gia Việt Nam từ đâu mà có? và tại sao lại có nên vàng với ba sọc đỏ?

Để trả lời cho thắc mắc trên, chúng ta hãy lần lại các trang sử vảo thời gian 1945-1949, những diễn biến quan trọng sau đây đã xảy ra:

03/1945. Nhật đảo chánh Pháp và cựu hoàng Bảo Đại mời cụ Trần trọng Kim ra làm Thủ tướng.

08/1946. Việt minh cướp chính quyền buộc cựu hoàng Bảo Đại thoái vị và phong chức "cố vấn" hãm, công dân Vĩnh Thụy.

12/1946. Chiến tranh giữa Việt minh và Pháp bùng nổ.

06/1948. Cựu hoàng Bảo Đại sau khi ký thỏa hiệp vịnh Hạ Long, trở về Việt nam chấp chánh và giao cho Thủ tướng Nguyễn văn Xuân trách lập chính phủ. Cơ nên vãng ba sọc đỏ đã được chính thức chấp nhận làm quốc kỳ Việt Nam (Xem Le Dragon d'Annam của cựu hoàng Bảo Đại, NXB Plon, 1980).

Cờ Việt Nam vào thời kỳ Trần trọng Kim phát xuất từ quẻ LY (☲) trong biểu tượng bát quái. Vào lúc 1948 khởi Quốc Gia Liên Hiệp và Hội đồng Tham Nghị ở Trung Việt đã đề nghị sửa đổi cờ Việt Nam mà cụ Trần trọng Kim là tác giả cho hợp với không khí Liên Hiệp của thời bấy giờ. Ái hữu Đồng sĩ Nga, Tổng thủ ký hội đồng Tham nghị đề nghị nối gạch giữa của quẻ LY để biến thành quẻ CÀN (☶). Ba gạch này còn nói lên được ước vọng và ý chí thống nhất ba miền Bắc Trung Nam dưới một chính thể do người của hoàng gia lãnh đạo. Đề nghị đã được cựu hoàng Bảo Đại chấp thuận và ngày 02 tháng 06 năm 1948, chính phủ Nguyễn văn Xuân chính thức hóa lá cờ ba sọc đỏ trên một nền vãng thành lá quốc kỳ Việt Nam.

Ba màu đỏ tượng trưng cho dân ba miền của nước Việt và màu vãng tượng trưng cho Hoàng Gia.